



# Tiến Em Về

Lê Văn Tú

*Chậm, buồn nhẹ*

Am

Về sao hỏi em? Nắng chưa phai cuối trời, Núi nắng chưa hết lời, Năm tay chưa muốn rời, Nhịp chân còn chơi với. Về sao hỏi em? Nắng Xuân chưa nhuộm hồng, Tóc sương chưa thấm nòng, Mắt thương sao vẫn buồn, Chia tay làm buồn thêm. Còn đây phút giây, Khắc cuộc tình đắm say, Nhấc một thời ngất ngây, Đem theo vào ngày mai chút nồng cay. Rồi mai cách xa, Bước chân đi cuối mùa, Bóng ai xa khuất mờ, Có nghe trong tiếng thở, Niềm sầu nhớ vô bờ. Thời cũng đành tạ từ em dấu yêu, Đêm nay về, Tìm lại trong trái tim ưu phiền. Tìm trong giấc mơ những vùng trời tưởng



nhỏ. Tìm trong cay đắng những yêu thương ngọt ngào, Tìm trong hoang  
vắng phút giây nào gần nhau. Ngày mai nhớ em, Dấu chân in trước  
thềm, Bóng trăng soi lối mòn, Bước ta đi vẫn còn, còn hằn trong tim.  
Ngày mai nhớ em, Dấu môi chưa xóa mờ, Những câu thơ vẫn chờ, Tiếng ngân em lắng  
lẽ, Đưa ta vào cơn mơ. Còn đây gối chăn, Ướp một trời nhớ  
thương, Nhắc một đời vấn vương, Đem theo âm hành trang, những chiều hoang.  
Dù mai có xa, Có phải theo tháng ngày, Có trời nơi cuối  
trời, Với bao nhiêu kỷ niệm, Cũng đủ sống một đời.

# Sheet Tiễn em về, file .PDF

"1. Về sao hỡi em nắng chưa phai cuối trời nói nắng chưa hết lời"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Tiễn em về của tác giả Lê Văn Tú đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Tiễn em về

- Tác giả: Lê Văn Tú

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/5556-tien-em-ve>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](https://ivoicesoft.com)